

Thuốc xức mụn VAN-ĐAI

Phẩm dân bà con gái, đương lúc xuân thời, qui nhất là... Người con gái đầu cho gương mặt xinh đẹp, miệng cười... Cho nên chúng tôi, đã từng thí nghiệm nhiều lần tìm ra thứ thuốc này...

GIÁ BÁN MỖI HỦ LÁ: Hủ lớn 1\$80 - Hủ vừa 1\$00 - Hủ nhỏ 0\$50

Ở xa ai muốn mua, hoặc muốn trả bán xin viết thư thương lượng với Mme Huỳnh Công-Sáu, Rue Luciana (Traoianh)...

P. S. Xức thuốc này, muốn cho tuyệt ngọc thì nên dùng thuốc xỏ - Tiêu-dám-tê hai con Voi - một tháng hai kỳ, thì không bao giờ có mụn.

ĐÔNG-DƯƠNG THỜI-SỰ

SAIGON

Tù nhẩy xe trốn

Tên Bùi-văn-Muôn tức là Bùi-văn-Lâu, 32 tuổi, hồi năm 1926 bị tòa trường-trị Saigon kềm an 8 tháng tù và 20 năm biệt xứ...

Ngày 7 Juin này đây, hồi 10 giờ ban mai, lính giải Muôn từ Chợ Lớn ra Saigon để đến nhà Hloh mà lục căn-cước. Lúc ngồi với chủ lính ở trên xe điện chạy đường Gallieni...

Xe máy dầu động xe hơi

Hôm qua, hồi 12 giờ trưa, người Tây Jean Dubedal ở Phú-nhuân cỡi xe máy dầu số CA. 815 ở trên đường Paul Blanchy, chạy xuống hướng một hình chữ nhật...

Quan Toàn-quyền trở xuống Saigon

Độc-giã đã biết, rằng khi ở Hanoi vừa về tới Saigon một hai ngày, quan Toàn-quyền Pasquier đã cùng các quan trong phòng-vấn của ngài lên Dalat nghỉ mát hết.

Nay có tin cho hay rằng đến ngày 21 hay 22 Juin tới đây, quan Toàn-quyền cũng các quan sẽ trở xuống Saigon lại.

TÂN-AN

Kẻ cướp hành hung

Trong đêm 5 qua 6 Juin, một bọn kẻ cướp mười mấy người, kéo nhau về xóm phía nhà một người điền-chủ ở Thủ-thừa (Tân-an).

Người ở gần chạy đến tiếp cứu tài-gia, nhưng bị bọn cướp bắn trúng hai người đầu làng trong thương.

Thấy vậy dân làng thối lui, còn hơn cướp lấy được 600 đồng rồi bỏ đi mất.

Một người lao động bị thương

Chiều hôm kia anh Nguyễn-vân-Hoa đang ở trên mai nhà ở nhà kia ở đường Massiges đang lợp ngói lại, bình linh trợt chon tể xuống đất, đập mặt vào đá nên bị thương khá nặng máu ra nhiều lắm.

Lập tức lính tuần-cảnh chở bệnh nhân vào nhà thương Tân-định bằng bộ sơ rôi chở thẳng vào nhà thương Chợ Lớn. Ông có quần thứ ba coi đến làm biên-bản.

CÁNHTHƠ

Một cô đánh Ping-pong rất thạo

Hiện hót tốc ông Hồ-tu-Tú, 18 Bd Saintenoy Cánhthơ có 2 cái bàn Ping-pong thật tốt. Một hôm có một cô trẻ chừng năm mấy xuồng ra, đánh với một người trai chừng 20 tuổi, thì có họ ăn người trai kia 6 a 0.

Bữa đó lại có M. Ly-khác-Mat ở Cai-tác champion kỳ tranh coupe M. Hiếu, xin hầu cũng có một cuộc.

Hai bên đánh nhiều trái banh coi xuất sắc, rồi cuộc M. Mat thắng 6 a 3, mà thắng có một cách mệt nhọc lắm.

Ban-bà ma đánh như vậy, chắc Cánhthơ ít có, chứ chỉ có cô dự cuộc Hội-chợ phụ-nữ thì có hi-vọng lắm.

Nghe đâu có này ở một O-môn, tiếc vì không rõ qui danh. Ở O-môn là chợ vườn, còn có nữ tài như tước, còn cháu-thành Cánhthơ sao chưa có 2 cô này sao không biết. Ai tin tin tào lẹ làng đang khoe lắm. Nghe phong phanh rằng

Cánhthơ sẽ có Coupe Pi-gong cho phụ-nữ. Vậy xin chỉ em ran duyệt chờ hội tranh tài.

Mlle Hồ-kim-Xuân (Cánhthơ)

HANOI

Ông Tholance sắp về Tây. Có tin nói rằng nay mai ông Tholance, Khám-sứ Bắc-kỳ sẽ về nghỉ bên Pháp.

Trong lúc ông Tholance đi vắng, ông Pages hiện đương lãnh chức phó Toàn-quyền sẽ lãnh làm Khám-sứ Bắc-kỳ, thế cho ông Tholance, để giao chức phó Toàn-quyền lại cho ông Graffeuil là người đã được thiết thọ chức ấy, về nghỉ bên Pháp cũng gần qua tới.



Vở ruột thứ nào làm vừa lòng chủ xe? Thì chỉ có hiệu Continental của người Đức chế ra thôi.

Lâu mòn, không nổ bốp, không trơn, không trượt, mòn tới bở cũng không sao, ấy là mấy cái tính chất đặc biệt của vỏ Continental.

SAIGON - AUTO Etablissement TANG-QUANG-DI Đại-lý độc-quyền Đông-dương 18-28 Rue Amiral Roze, SAIGON

P. N. T. V. từ trước như đến trước tư, trước nào cũng có tư này, tư này tư này tư quan-hệ đáng đọc đáng xem cả.

Lành tốt hiệu Nguyễn-đức-Nhuân

Từ mười mấy năm nay ba kỳ Nam, Trung, Bắc ai ai cũng đều biết tiếng lành hiệu Nguyễn-đức-Nhuân là tốt, bền, giặt không trở, không gây mặt, dùng cho đến rách cũng còn muốt còn đen. Ngày nay cũng vậy, hiệu lành Nguyễn-đức-Nhuân vẫn đã có sẵn lo nhuộm, giặt công nhuộm lành càng thêm tốt thêm bền, ít ít không có lành nào mà ăn qua cả. Lúc kinh-tế khốn-bách này chú tôn nên lựa lành bền chắc ưa mua, không nên dùng thứ đồ hào nhàn, những thứ a uốt lạng có ngời nhưng chừng mua về xài, giặt một lần là gãy mặt, vai lùn là nổ, nòn, như vậy là hai tiền. Muốn tránh đều tổn kén, chú tôn nên đến hiệu Nguyễn-đức-Nhuân mà mua lành tốt về dùng sẽ thấy sự ích lợi cho mình.

Khéo Nữ-công

Quý cô có thường hay làm bánh, quý cô có kén bột không?

Nếu quý cô muốn bánh mình làm được mười lần tốt cả và mười, thì nên lái nhà hàng Nguyễn-đức-Nhuân số 18 đường Vannier Saigon, nơi đó có trữ hai thứ bột rất tốt, quý cô đến đó thấy bột ít sẽ vừa lòng, không còn nơi nào có bột lọc được nhẹ-nhàn và trắng tinh như vậy cả.

Bột Màng-lítch 1 cân 0\$25 Bột Bêc một cân... 0,25

Độc quyền ở Đông-dương hết thấy những món đồ chụp hình hiệu AGFA.



Tốt nhất trong hoàn cầu PHOTO KHANH-KY 24, B. Bonard, Saigon

Advertisement for Quina Gentiane liqueur. Includes a bottle illustration and text: 'RƯỢU Quina Gentiane là thứ rượu thiết bổ, mùi nó thơm tho, dịu dàng ai cũng ưa thích. Có bán ở các tiệm Rượu tại Hàng MAZET Số 20, đường Paul Blanchy SAIGON'.

TRAN-VAN-HAI dit Hai KY

Người Nam giúp người Nam. Tôi đã làm 15 năm tại nhà sửa đồng hồ, trừ danh của người Pháp. Tại Hanoi, và 10 năm mấy tiệm kim-hoàn lớn nhất tại Saigon. Tôi chuyên nghề sửa các thứ đồng hồ lớn nhỏ, đã được nhiều giấy khen. Nay tôi ra mở tiệm riêng, tại đường (Thư-đức), rue Amiral Dupre, số 62-64. Tôi có lãnh sự đủ các kiểu đồng hồ lớn nhỏ, và có bán đủ thứ đồ thủ công-hệ treo tường, như là Carillons Westminster, và Régulateur kiểu nào cũng có, thứ 8 baguettes và 5 baguettes giá rất rẻ, và có bán đủ đồ phụ tùng về nghề đồng-hồ. Từ nay xin Quý khách chiểu cố đến bên tiệm. Mua hay sửa, chúng tôi xin làm rất cẩn thận và bảo hành-chắc chắn, chắc Quý khách sẽ được vừa lòng lắm. Kính cáo, Chủ nhân: TRAN-VAN-HAI dit Hai KY Đường Thủ-Đức, bên hông nhà hàng Courtinat

Sách GIA CHÁNH

Có bán tại Báo-quán Phụ-nữ Tân-vấn. Sách này chia làm 4 phần: Phần thứ nhất, - Chỉ cách nấu lồi một trăm món ăn thường - 20 món đồ bát. Ít món đồ chay. Phần thứ nhì, - Chỉ cách làm 80 món bánh và 30 món mứt. Phần thứ ba, - Bàn về cách sắp đặt cỗ bàn, việc ăn uống, cách chưng dọn, cách tiếp đãi bạn bạn. Phần thứ tư, - Phụ thêm mục gia-đình thường-thức để giúp chị em việc vật-vanh trong nhà. Sách in giấy thiết tốt dạng dễ dơi, bia sách lại chình tay nhà mỹ-thuật là có Lê-thí-Lưu học-sanh trường Mỹ-thuật Hanoi về giúp. Giá mỗi cuốn: 0\$80 phải phụ thêm 0\$20 tiền gói và không có bán theo cách lãnh hộp giao ngân.

Advertisement for Rhum de la Mana. Includes a bottle illustration and text: 'Hiệu Rượu RHUM tốt nhất là hiệu Rhum de la Mana Hàng MAZET có trữ bán ở đường Paul Blanchy, số 20 SAIGON'.

Large advertisement for 'THE DRAGON' raincoat. Text: 'Mua áo mưa thì chỉ nên lựa hiệu "THE DRAGON". Áo mưa hiệu "THE DRAGON" là tốt và chắc hơn hết, dầu đi dầm ngoài mưa cũng không ướt mình được. Giá 18\$00 một cái CÓ ĐÚ CỜ LỚN NHỎ Có trữ bán sỉ và bán lẻ tại hiệu Nguyễn-đức-Nhuân 18, Rue Vannier SAIGON. Ở xa mua xin phụ thêm tiền gói 1\$00, còn muốn gói cách lãnh hóa giao ngân thì xin trả 5\$00 trước.'

Table listing book titles and prices under the heading 'TIỂU THUYẾT MỚI XUẤT BẢN TẠI NHÀ IN VIỆT & FILS'. Includes titles like 'Cái nhà bị mùt', 'Hiệp nghĩa phong nguyệt', etc.

DẦU KHUYNH-DIỆP của hiệu Viên-Đệ Đông-hới là thứ dầu hay đệ nhất

